

ประชุมสัมมนาเพื่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 ฉบับที่ 123 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555



วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อ.วรเทพ ไวกงวิโรจน์, อ.ดร.ปรีชา สิทธิกรณีไกร, อ.ไพโรจน์ ลีเมธีสกุลวงศ์ และคุณสุรจิตต์ แก้วจิงคอง เพื่อหารือพัฒนารูปแบบหลักสูตรการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง

โดยความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแผนงานจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงขึ้นในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีปรัชญาแนวคิดพื้นฐานว่า ผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมุมมองในการบริหารจัดการแบบองค์รวม มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในระดับสูง มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จตามอัตลักษณ์ของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติคือ ประชาน รองประธาน กรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมืออาชีพที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยคาดว่าจะจัดอบรมขึ้นในเดือน ธันวาคม 2555 นี้



ประชุมสัมมนาเพื่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 127 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555



วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ประชุมหารือหรือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อาจารย์วรเทพ ไททยาวิโรจน์, อาจารย์ไพโรจน์ ถิรมศรีสกุลวงศ์ และคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง โดยมีประเด็นวาระสำคัญในการหารือคือ

1. การพิจารณาร่างหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงโดยพิจารณาในประเด็นเนื้อหาหลักสูตรการอบรมและพิจารณาวิทยากรประจำหน่วยเรียนรู้และกำหนดวันและเวลาการอบรม

2. โครงการความร่วมมือทางการวิจัยต่อเนื่องร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการที่สถาบันฯ ได้มีโครงการความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน SHOs System ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้ร่วมหารือโดยมีข้อสรุปในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ครั้ง คือ

- 1.เวทีที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ทำอย่างไรจึงจะเป็น SHOs System ประกอบไปด้วย
- 2.เวทีที่ 2 ระบบระบบการเงินสนับสนุนระบบการเงินมาตรฐานสากล มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 55
3. เวทีที่ 3 กลไกสนับสนุน ควรเป็นอย่างไร มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 55
- 4.เวทีที่ 4 สรุปผล

ในช่วงท้ายที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเชิญตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละเวทีเข้าร่วม อาทิ ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ,กระทรวงการคลัง, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการใช้ระบบตู้ ATM

ประชุมสัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 128 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555



วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ ประชุมหารือหรือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อาจารย์วรเทพ ไวกยา วิโรจน์, อาจารย์ไพโรจน์ ลีมีศรีสกุลวงศ์ และคุณสุรจิตต์ แก้ว ชิงดวง



การประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงโดยพิจารณาในประเด็นเนื้อหา หลักสูตรการอบรมซึ่งมีจำนวน 12 หน่วยเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณามอบหมายหน้าที่การอบรมให้แก่วิทยากรที่จะมา บรรยายตามประสบการณ์การความชำนาญ เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยเรียนรู้

ประชุมเพื่อจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 7 ฉบับที่ 133 วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
การประชุมหารือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์@ออมทรัพย์ระดับสูง ร่วมกับผู้บริหาร ชลลช.



วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) โดยคุณ ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการชสอ. คุณอนันต์ ชาตुरुประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ., คุณนลทวัช สมานิช รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. คุณอัจฉรา ภักดีณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการชสอ. และคุณวัฒน์ พลอินทร์ หัวหน้าแผนกพัฒนาหลักสูตร ชสอ. เพื่อหารือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง



ภายหลังจากที่ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเสนอร่างหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชสอ. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 55 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ทำการประชุมหารือเป็นการภายในและได้มีข้อสรุปที่จะปรับหลักสูตรบางประการ จึงนำมาซึ่งการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวันนี้